
สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
ครั้งที่ ๒๗ 

วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CB 406 (หอ้งประชุมงบประมาณ) ชั้น ๔ อาคารรฐัสภา   

________________ 
  

เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว นายจักรพงษ์  แสงมณี รองประธานคณะกรรมาธิการ 
คนที่หนึ่ ง ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม  ได้ เชิญผู้แทนจากส่วนราชการไม่สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี   
และกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้  

  
เรื่องที่พิจารณา 

มาตรา ๒๗ งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 
หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 

๑. ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๒. ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก   

พระราชด าริ 

มาตรา ๒๖ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานในก ากับ  
๑. ส านักงานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 
๒. ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
๓. กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
๔. กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม 
๕. กรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
๖. ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย 
๗. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
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ผลการพิจารณา 
มาตรา ๒๗ งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 

หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ๘๕๓,๒๐๕,๒๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในประเด็นต่าง ๆ  
ดังน้ี 

ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบแนวทางการจัดงานกีฬา E- Sport ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่  

๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  
- ขอทราบรายละเอียดโครงการก่อสร้างศูนย์อุตสาหกรรมฮาลาลในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ มีความคืบหน้าอย่างไร  
- ขอทราบรายละเอียดการน าเทคโนโลยีเครื่องสกัดน้ ามันด้วยระบบเปิดมาใช้กับคลินิก 

ทันตกรรมของมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ อย่างไร 
- ขอทราบแนวทางการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านกีฬา ด้านสุขภาพ และด้านส่งเสริม

การค้า แก้ปัญหาในพ้ืนที่ให้เกิดความยั่งยืนอย่างไร  
- ขอทราบรายละเอียดโครงการอ านวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ วงเงิน

งบประมาณจ านวน ๕ ล้านบาท งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลดลงจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๘๐ ล้านบาท เพียงพอต่อการแก้ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่ภาคใต้
หรือไม่  

- ขอทราบรายละเอียดโครงการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จ านวน ๗๑๙ ล้านบาท อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดโครงการบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ที่มีวัตถุประสงค์ผู้ที่จบการศึกษา 
ที่เป็นบัณฑิตมาร่วมกันในการมาพัฒนาพ้ืนที่กลับมาท างานที่ภูมิล าเนาหรือผู้ที่ว่างงาน งบประมาณ 
จ านวน ๒๐๕ ล้านบาท มีการติดตามผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานหรือไม่ คุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรอย่างไร 

- ขอทราบแนวทางทบทวนแผน หรือแนวทางการด าเนินงานโครงการบัณฑิตอาสาพัฒนา
มาตุภูม ิ 

- ขอทราบรายละเอียดการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นอย่างไร  
และขอให้แสดงความคิดเห็นต่อการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  

- ขอทราบแนวทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเดือนธันวาคม ปี  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส  

- ขอทราบแนวทางการส่งเสริมศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจ ามัสยิด (ศอม.) 
เพ่ือเป็นแหล่งบ่มเพาะการศึกษาเรียนรู้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้ประพฤติตน  
เป็นคนดี ด ารงตนอย่างมีความสุขในสังคม  
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หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- โครงการโคบาลชายแดนใต้ เป็นโครงการที่ผ่านคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชายแดนภาคใต้  

โดยหน่วยงานร่วมกับกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรเข้าถึง  
แหล่งทุนผ่านกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโดยไม่มีการคิดดอกเบี้ย เพ่ือส่งเสริมอาชีพและส่งเสริม
อุตสาหกรรม โครงการมีระยะเวลาด าเนินการห้าปี มีกลุ่มเข้าร่วม ๔๐ กลุ่ม แต่ละกลุ่มได้รับจัดสรร 
โค ๕๐ ตัว ในผลส าเร็จโครงการปีที่หนึ่งสามารถผลิตโคตั้งท้องได้ จ านวน ๒๑๕ ตัว คลอดลูก ๑๑๔ ตัว 

- เรื่องการจัดการด้านกีฬาเพ่ือสร้างสันติสุขความสงบในพ้ืนที่ หน่วยงานได้มีการจัดกิจกรรม
กีฬาที่ได้รับความนิยมในพ้ืนที่ ได้แก่ ฟุตบอล มวย กีฬาพื้นบ้าน กีฬาตามวัฒนธรรมดั้งเดิม 

- ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ้มีการค้าชายแดน อาหาร มีสินค้าที่สามารถพัฒนาส่งเสริม
ต่อยอดให้เป็นอุตสาหกรรมได้ และมีการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในหลายพ้ืนที่ ในเรื่องการขนส่ง  
ถือเป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญ จึงได้เพิ่มรถไฟรางคู่กับพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้มีการจัดเทศกาล
อาหารฮาลาลต่อเนื่องในพ้ืนที่มีชาวมุสลิมทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงมีการพัฒนาส่งเสริม
ศักยภาพด้านอาหาร 

- กรณีการส่งคนไปประกอบพิธีฮัจญ์เป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญเป็นภารกิจของหน่วยงาน  
โดยกลุ่มคนที่ได้รับจัดสรรจะมาจากกระทรวงมหาดไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรจ านวน  
๑๐๐ ท่าน กลุ่มเป้าหมายมุ่งเน้นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ กลุ่มเปราะบาง และตัวแทนกรรมการอิสลาม
ประจ าจังหวัด รวมทั้งเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ตรวจรับ 

- ประเด็นเรื่องงบประมาณเยียวยา ส านักงบประมาณได้ก าหนดให้อยู่ ในแผนยุทธศาสตร์โดย
ได้รับจัดสรรงบประมาณจ านวน ๗๐ ล้านบาท ทั้งนี้ งบประมาณยังคงไม่เพียงพอ 

- กรณีเรื่องบัณฑิตอาสาเป็นนักศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความสามารถและ  
มีประสบการณ์ในพ้ืนที่มีความเชื่อมโยงกับชุมชนถือเป็นส่วนในการขับเคลื่อนการท างานร่วมกับ
หน่วยงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาในระดับชุมชน โดยมีการติดตามการท างานตามตัวชี้วัดในระดับ
โครงการที่ด าเนินการ บัณฑิตอาสาได้มีการขับเคลื่อนตัวชี้วัดของโครงการเพื่อให้เกิดผล 

- รายละเอียดโครงการฟุตบอล ได้ด าเนินการ ๒ โครงการ คือ การแข่งขันฟุตบอลเอสซีจีคัพ  
ซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอลไม่จ ากัดอายุ และการแข่งขันฟุตบอลต่อต้านยาเสพติด ได้รับงบประมาณจาก
กองทุนยาเสพติดเป็นการจัดเพ่ือเยาวชนเท่านั้น 

- ประเด็นเรื่องเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย หน่วยงานได้ให้ความส าคัญและมีข้อห่วงใยกับ
ประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ ในส่วนการเยียวยาจะเป็นภารกิจโดยตรงของกระทรวงมหาดไทย 
โดยหน่วยงานได้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนการซ่อมแซมบ้านซึ่งด าเนินการโดยผ่านกลไกภายนอก 

- หน่วยงานได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์อาหารอัจฉริยะ ซึ่งเป็นโครงการในพ้ืนที่ที่มีการผลิตสินค้า
และไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน และจ าหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศไม่ได้เนื่องจากไม่ได้มาตรฐาน  
ในการจัดตั้งศูนย์จะเป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ น าผลิตผลพ้ืนถิ่นของประชาชนเข้ามาสู่กระบวนการ  
แปรรูปโดยมีทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เมื่อผลิตจะรับการรบัรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มาตรฐาน
สินค้าฮาลาล ที่มีตลาดรองรับ ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ 
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ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรส่งเสริมกีฬาในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ สามารถสร้างความสงบ ความสามัคคีและคืนสันติสุขให้กับประชาชนภาคใต้  
- ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรผลักดันหรือบูรณาการร่วมกับกระทรวง

พาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ส่งเสริมอาหาร  
พ้ืนถิ่นให้มีอัตลักษณ์สู่การเป็นอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของนโยบาย  
Soft Power ของรัฐบาล  

- ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโครงการบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูม ิก าหนด
ตัวชี้วัดกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าจ านวน ๕๐๐ คน ควรก าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนและผลการด าเนินงาน 
เพื่อเป็นแนวทางในการตั้งงบประมาณในปีต่อไป  

- ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโครงการบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ  
ควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องต่อไป  

- ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรให้ความเป็นธรรมกับประชาชนในพ้ืนที่  
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควรมีทัศนะคติที่ดี และเป็นต้นแบบการ
ปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการอื่น ๆ ในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  

- ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรเพ่ิมค่าตอบแทนให้กับนักศึกษาของ
โครงการบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ จ านวน ๓,๐๐๐ บาท เป็นรูปแบบขั้นบันไดแต่ละครั้งจ านวน  
๕๐๐ บาท ต่อการประเมิน และควรเพ่ิมค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนา (ปอเนาะ)  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณส าหรับการ

ส่งคนไป มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ อย่างไร สิทธิประโยชน์ที่ได้รับและการเยียวยา 
ผู้ได้รับผลกระทบ อย่างไร  

 - นายซูการ์โน  มะทา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบสาม ขอทราบรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายน าไปพัฒนาศูนย์อาหารฮาลาล วงเงิน ๙๕ ล้านบาท เป็นยุทธศาสตร์แหล่งวัตถุดิบสามารถผลิต
อาหารฮาลาลใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถตอบสนองความต้องการของพื้นที่อย่างไร 

 - นายวสวรรธน์  พวงพรศรี กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดดังมีรายการต่อไปนี้ 
 ๑. แนวทางการสร้างความเข้าใจต่อประเทศอื่น ๆ ในระดับนานาชาติ (OIC) จ านวน ๘ ประเทศ 
เช่น ประเทศบรูไน อียิปต์ เป็นต้น ผลการด าเนินงานเป็นอย่างไรบ้าง 
 ๒. แนวทางการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวอุยกูร์ ถูกคุมขังที่อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ไม่มีก าหนด
อย่างไร และบูรณาการร่วมกับกระทรวงแรงงานในการท าบัตรต่างด้าวหรือไม่ 
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ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน 
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ   ๘๒๔,๕๑๖,๖๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 

ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบรายละเอียดการสนับสนุนการจัดหาช้าง ของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ และมีแนวทาง

หรือหลักเกณฑ์การคัดเลือกลูกช้างจ านวน ๔ เชือกปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ อย่างไร 
 - ขอทราบรายละเอียดการสนับสนุนการเลี้ยงช้างจนถึงอายุเท่าใด และมีคุณสมบัติอย่างไร ถึง
ด าเนินการปล่อยช้างและผลักดันช้างคืนสู่ป่าอย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดการปรับปรุงหรือพัฒนาเว็บไซต์ วงเงินงบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นจากปัจจุบันอย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีโรงงานสกัดน้ ามัน ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ มีพระราชกระแส

รับสั่งว่าหญ้าแฝก สามารถน าไปศึกษาทดลอง พบว่ารากของหญ้า มีสารแอนตี้ ไบโอติกสามารถท า 
น้ ายาบ้วนปาก เป็นผลิตภัณฑ์ทางช่องปาก และน าพืชสมุนไพร ชนิดอื่น ๆ ร่วมกันน ามาใช้ในงาน 
ทันตกรรมทางช่องปาก จึงก่อสร้างโรงงานสกัดน้ ามันขึ้นมาเป็นน้ ายาบ้วนปาก สามารถฆ่าเชื้อ 
โรคปริทันต์ได้ และสามารถน าไปใช้กับผู้ป่วยติดเตียงประมาณจ านวน ๕๐๐,๐๐๐ ราย  
 - กรณีการตรวจสอบคุณภาพน้ าให้กับโรงเรียนต ารวจตะแวนชายแดน จ านวน ๒๒๒ แห่ง 
ด าเนินการโดยกรมอนามันตรวจสอบคุณภาพน้ าและปรับปรุงคุณภาพน้ าให้สะอาดเพียงพอกับ 
ความต้องการของนักเรียน วงเงินงบประมาณ ๔.๑ ล้านบาท ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
จากหน่วยงานอื่น เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เรื่องของถังน้ าหรือท่อส่งน้ า 
 - กรณี โครงการหลวงและโครงการแม่ ฟ้าหลวงแยกกัน  โครงการหลวงเป็นโครงการ 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ ๙ ซึ่งสมัยก่อนชาวบ้านที่อยู่ในพ้ืนที่ภูเขาปลูกฝิ่นเพ่ือขาย
พระองค์ท่านส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวที่มีคุณภาพและราคาสูงขึ้น สามารถลดการปลูกฝิ่ น 
เปลี่ยนเป็นการปลูกพืชเมืองหนาวทั้งหมด ๓๙ แห่ง ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
และจังหวัดตาก ส่วนโครงการแม่ฟ้าหลวง ด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย  จ านวน ๒๕ หมู่บ้าน  
ในเรื่องของการฟ้ืนฟูป่า ที่ประสบปัญหาพ้ืนที่เขาไม่มีป่า (เขาหัวโล้น) ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 
ในพ้ืนที่ให้มีรายได้อย่างยั่งยืน  
 - กรณีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริทุกโครงการ และมูลนิธิ มีการตรวจสอบจาก
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)  
 - กรณีสาเหตุให้หน่วยงานอื่นด าเนินการแทน เนื่องมาจากในสมัยรัชกาลที่ ๙ มีพระราชด าริ
ขึ้นมาให้มีหน่วยต่าง ๆ เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ โดยไม่มีการวางแผน จึงควรมีการวางแผนเป็นระบบ
มากยิ่งขึ้น จึงตั้งส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริขึ้น 
โดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ท าหน้าที่ตรวจสอบวางแผนก ากับดูแล จ านวนข้าราชการจ านวน 
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๑๐๐ กว่าคน ตามเสด็จทั่วทุกภูมิภาคในแต่ละด้าน (ชลประทาน ป่าไม้ อนามัย หรือ สาธารณสุข)   
เป็นหน่วยงานหลักในการประสานการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 - กรณีโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือขยายระบบ
ไฟฟ้าเป็น ๓ เฟส รองรับการใช้อุปกรณ์ภายในโรงเรียน ท าให้นักเรียนได้รับประโยชน์ 
 - กรณีงบประมาณการพัฒนาเว็บไซต์วงเงิน จ านวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท วัตถุประสงค์เพ่ือ
บริหารจัดการข้อมูลจ านวนมาก และการออกแบบฐานข้อมูลรองรับผู้ใช้บริการจ านวนมากและป้องกัน
การโจมตีข้อมูลชองผู้ไม่ประสงค์ดี และไม่ได้ด าเนินการปรับปรุงเป็นระยะเวลา ๑๐ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๒๕  
 - กรณีการปล่อยช้างคืนสู่ป่า ด าเนินการคัดเลือกจากช้างเลี้ยงหรือมีผู้บริจาคช้าง สัตวแพทย์
ตรวจสุขภาพช้าง ก่อนที่จะปล่อยคืนสู่ป่าปรับพฤติกรรมใช้ระยะเวลาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับเพศและวัย 
ของช้าง โดยเฉลี่ยประมาณ ๖ ถึง ๘ เดือน ว่าเหมาะสมสามารถหากินได้อยู่ในป่าโดยธรรมชาติปล่อยคืน
พ้ืนที่ที่จัดเตรียมไว้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง 
จังหวัดล าปาง และอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร ด าเนินการปล่อยช้างให้อยู่
ในพ้ืนที่ห่างไกลจากเกษตรกร 
 - กรณีหลักเกณฑ์การกลั่นกรองคัดเลือกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่มาจากส่วน
ราชการที่กราบบังคมทูลถวายรายงานขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยโครงการ จ านวนน้อยมาก 
และสาเหตุการขอเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ประชาชนไม่เข้าไปบุกรุกหรือเข้าไปท าร้าย 
หรือด้านงบประมาณดูแลในเรื่องของการลาดตระเวนหรือชาวบ้านหรือหน่วยงาน ไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยว 
ประมาณจ านวน ๑๕๐ โครงการ ต่อปี จ านวนร้อยละ ๓๐ พิจารณาจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือ 
 - กรณีการส่งเสริมการปลูกพืชในพ้ืนที่สูงพิจารณาคัดเลือกพืชที่มีราคาสูงสามารถสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกรและพิจารณาคัดเลือกพืช แบ่งออกเป็นเกรดระดับพรีเมียมส่งห้างสรรพสินค้าเชียงใหม่ 
กรุงเทพฯ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดการแบ่งภารกิจอ านาจหน้าที่

ระหว่างมูลนิธแิมฟ้่าหลวง กับมูลนิธิหลวง อย่างไร ด าเนินการกจิกรรมอะไรบ้าง และแตกต่างกันอย่างไร  
 - นายวิจักขณ์ฤทธิ์  จิวจินดา กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดดังมีรายการต่อไปนี้ 
 ๑. รายงานงบการเงินปี ๒๕๖๖ มูลนิธิโครงการหลวง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 ๒. รายละเอียดการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าทางการเกษตรในโครงการหลวงการปลูกพืช 
ที่สามารถสร้างมูลค่าสูงอย่างไร 
 ๓. แนวทางการแปรูปสินค้าที่มีมูลค่าสูงกว่าพื้นที่ปกติทั่วไปในประเทศ อย่างไร  
 ๔. รายละเอียดรายได้ที่ เกษตรกรได้รับในพ้ืนที่มูลนิธิโครงการหลวง  มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง  
ตอ่ปีอย่างไร รายได้สูงกว่ารายได้เกษตรกรในพื้นที่ปกติเท่าใด  
 ๕. แนวทางการพิจารณาส่วนราชการขอเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มีหลักเกณฑ์
การพิจารณาอย่างไร แตกต่างกับประชาชนขอเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อย่างไร   
 ๖. รายละเอียดโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบกลาง จ านวน ๑ ปี และโครงการใช้งบกลาง 
ในปีแรก และส่งต่อให้กับหน่วยงานไปขอตั้งงบประมาณเป็นงบประมาณปกติทั้งหมดจ านวนเท่าใด  
ขอข้อมูลย้อนหลังจ านวน ๓ ป ี
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มาตรา ๒๖ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานในก ากับ  
ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม   ๕๘๖,๑๐๙,๒๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบภารกิจในการตรวจโรงงานมีการแบ่งอ านาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงานอย่างไร

เนื่องจากจ านวนบุคลากรของกรมโรงงานมีจ านวนน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนโรงงาน 
- กรณีหน่วยงานต้องท าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยให้มากขึ้น  หน่วยงานจะส่งเสริม

อุตสาหกรรมอย่างไรเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย และในปัจจุบันได้มีนโยบายกีดกันภาษีคาร์บอน  
ขอทราบว่ากฎเกณฑ์ตัวชี้ วัดจะน าไปสู่ เป้ าหมาย Carbon Neutrality ภายในปี  ค.ศ. ๒๐๕๐  
และ Net Zero Emissions ภายในปี ค.ศ. ๒๐๖๕ ได้อย่างไร 

- ขอทราบว่าปัจจุบันมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมเท่าใด และในเรื่อง  
การเผาอ้อย ขอทราบว่าในปัจจุบันมีการลดลงเป็นไปตามที่หน่วยงานก าหนดไว้หรือไม่ 

- ในปัจจุบันที่มีการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า EV ส่งผลกระทบต่อโรงงานอย่างไร  
ขอทราบจ านวนโรงงานที่ปิดตัวแยกเป็นประเภทในช่วงระยะเวลาสามปีที่ผ่านมา และมีการคาดการณ์
แรงงานยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบอย่างไร ได้มีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงแรงงานอย่างไร  
และมีการเตรียมแผนรับมือมลพิษทางน้ าที่ได้รับผลกระทบอย่างไร 

- ขอทราบการประกอบกิจการหรือโรงงานผสมคอนกรีต (Plant ปูน) ต้องขออนุญาตหรือไม่ 
และจะมีแนวทางการตรวจสอบการประกอบกิจการหรือโรงงานผสมคอนกรีต (Plant ปูน) ใกล้กับแหล่ง
ชุมชน แหล่งน้ าอย่างไร และมีแนวทางบูรณาการร่วมกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่นอย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดของโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมตลาดวิถีใหม่เป็นอย่างไร 
- ขอทราบว่าในรายละเอียดงบประมาณงบรายจ่าย งบลงทุน มีปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณ

อย่างไร 
- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการจัดการกิจการหรือโรงงานผสมคอนกรีต (Plant ปูน)  

ในกรุงเทพมหานครอย่างไร เนื่องจากการด าเนินกิจการของโรงงานผสมคอนกรีต (Plant ปูน) ที่มีอยู่ 
ในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

- โครงการพัฒนาธรุกิจอตุสาหกรรมระดบัจังหวดัดว้ยการส่งเสริม Soft Power ขอให้หน่วยงาน
ประเมินความส าเร็จที่เป็นรูปธรรมของการด าเนินโครงการ  

- ความคืบหน้าในการตั้งกองทุน เพ่ือใช้ในการเยียวยากรณีมีคดีเกิดจากการด าเนินกิจการ
อุตสาหกรรมและก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 

- หน่วยงานควรดูแลผู้ประกอบการ SME ที่มีอยู่เดิม เพื่อให้เป็นก าลังในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง 

- กรณีการตั้งงบประมาณของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เสนอให้มีการตั้งงบประมาณรวมกับ
กระทรวงอื่น ๆ เช่น กระทรวงพลังงาน  

- แผนงานการด าเนินงานเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงาน ขอให้ชี้แจงว่ามีความซ้ าซ้อน
กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือไม่ 
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- ขอให้หน่วยงานก ากับดูแลผู้ปฏิบัติหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดให้ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต
และเที่ยงธรรม 

- การออกใบอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรม รง.๔ ต้องพิจารณาผังเมืองในการก าหนดพ้ืนที่การ
ด าเนินกิจการโรงงานอุตสาหกรรม เสนอให้มีการสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรที่
ต้องการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร 

- อุตสาหกรรมเป้าหมายที่แต่ละกรมก าหนดมีความแตกต่างกัน ขอให้หน่วยงานชี้แจงว่า  
สิ่งที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทยในปัจจุบันและในระยะเวลาอันใกล้คืออะไร 

- อุตสาหกรรม ๔.๐ ที่ผ่านมา หน่วยงานมีการประเมินหรือไม่ว่าประสบความส าเร็จอย่างไร 
และจุดที่สามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายหรือจุดอ่อนเป็นอย่างไร 

- กองทุนพัฒนา SME ตามแนวทางประชารัฐ มีระยะเวลาในการด าเนินการถึงเมื่อใด  
และเป้าหมายมีความแตกต่างจากกองทุนที่ให้ความช่วยเหลือ SME จากธนาคารอื่น ๆ ของรัฐอย่างไร 
รวมทั้ง มีการประเมินผลกองทุนหรือไม่ อย่างไร 

- กรณีมีบริษัทลงทุนของประเทศจีนเข้ามาลงทุนในประเทศไทย จะมีการน าแรงงานจีนเข้ามา
ด้วย ท าให้แรงงานไทยเสียโอกาส 

- หน่วยงานควรเข้าควบคุมดูแลอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ EV เนื่องจากหากปล่อยให้มีการ
ปรับลดราคารถยนต์ EV ลงอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์  
EV ในภาพรวม 

- ผลการด าเนินงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดว่า
จะได้รับหรือไม่ และการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีแนวทางแผนการด าเนินการอย่างไร
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดที่เพิ่มมากขึ้น 

- ข้อมูลปริมาณการปล่อยการเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีแนวโน้ม  
เพิ่มสูงขึ้น ขอให้ชี้แจงว่าหน่วยงานมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร 

- ความคืบหน้าในการตั้งกรมอุตสาหกรรมฮาลาล เป็นอย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ประเด็นการก ากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม ชี้แจงว่า หน่วยงานใช้วิธีการให้ผู้ประกอบการ

รายงานผลการด าเนินงานของตนเอง ซึ่งในปีที่ผ่านมามีการรายงานเข้ามาแล้วกว่า ๕๒,๐๐๐ โรงงาน 
และหน่วยงานใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการตรวจสอบความผิดปกติ เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้น ส าหรับ
โรงงานอุตสาหกรรมที่ยังมิได้รายงานผลการด าเนินงาน จ านวน ๘,๐๐๐ โรงงาน หน่วยงานมีนโยบาย 
ในการตรวจสอบแบบเข้มข้น โดยส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจะด าเนินการตรวจโรงงาน  
ในต่างจังหวัดทั้งหมด และส่วนกลางคือกรุงเทพมหานคร เป็นหน้าที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการ
ตรวจสอบ นอกจากนี้ มีการสุ่มตัวอย่างตรวจในจุดที่มีความเสี่ยงสูงผิดปกติและจุดที่มีการร้องเรียน 
ของประชาชน 

- ประเด็นโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) ปัจจุบันมีการร่างเป็นกฎกระทรวง และรอน าเสนอ
เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

- ประเด็นดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ที่แสดงให้เห็นว่ามีการผลิตมากน้อยเพียงใดในแต่ละปี  
โดยมีปีฐานเป็นร้อยละ ๑๐๐ และมีการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงตามสถานการณ์ ซึ่งการเก็บสถิตติอ้งได้ตวัแทน
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อย่างน้อย ร้อยละ ๖๐ ส าหรับข้อมูลความสามารถในการผลิต มีการพิจารณาจากความสามารถในการ
ผลิตรวมของโรงงาน และการผลิตที่เกิดขึ้นจริงตามดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ว่ามีการใช้ไปมากน้อย
เพียงใด 

- ประเด็นการสนับสนุนอุตสาหกรรม EV หากประเทศไทยต้องการรักษาฐานการผลิตรถยนต์ 
จ าเป็นต้องมีการสนับสนุนรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ทั้งนี้ ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ต้องมี
การปรับตัว ซึ่งหน่วยงานได้มีการออกมาตรการกึ่ง หรือระบบไฮบริด (Hybrid) โดยการปรับโครงสร้าง
ภาษีต่าง ๆ ให้อยู่ในสถานะที่แข่งขันกันได้มากขึ้น  

- เงื่อนไขในการผลิตรถไฟฟ้า เป็นประเด็นที่รัฐบาลให้ความส าคัญ โดยการน าเข้ารถยนต์ไฟฟ้า
ต้องแลกด้วยการผลิตคืนในภายหลัง ซึ่งการผลิตคืนได้มีโรงงานเริ่มเปิดด าเนินการมากขึ้น และการผลิต
รถยนต์ EV เริ่มจากการประกอบและท างานในเขตประกอบการเสรี ที่มีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็น 
ผู้ก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือสร้างการผลิตที่เป็นสาระส าคัญของประเทศ และมีการใช้ Local 
Content ตามหลักเกณฑ์การค้าเสรีที่มีการขอใช้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่อยู่ที่ ร้อยละ ๔๐ 

- ประเด็นชิ้นส่วนที่ส าคญัของรถยนต ์EV ซึ่งหน่วยงานมกีารส่งเสริมให้มีการผลิต คือ แบตเตอรี่ 
โดยต้องมีการผลิตในประเทศ 

- ประเด็นการด าเนินกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หน่วยงานมีการ
เสนอปรับปรุงแก้ไขกฎหมายโดยให้มีการเพ่ิมค่าปรับและอัตราโทษที่สูงขึ้น รวมทั้งการขยายความ 
รับผิดไปยังผู้ขนส่งกากอุตสาหกรรมด้วย 

- ประเด็นการส่งเสริม SME กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นผู้ดูแล ซึ่งกลไกในการส่งเสริม SME 
คือการส่งเสริมผู้เริ่มท าอุตสาหกรรมใหม ่การประกอบธรุกิจ และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขนั  

- ประเด็นการขนแคดเมียมออกจากพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร 
หน่วยงานได้ด าเนินการแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ปัจจุบันมีการขนย้ายไปยังจังหวัดตากทั้งหมด 
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่เดียวในประเทศไทยที่มีบ่อเก็บ รวมทั้งในปัจจุบันยังไม่มีเทคโนโลยีในการดึง
แคดเมียมออกมาใช้ 

- ประเด็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย หมายถึง อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล ซึ่งปัจจุบัน 
มีจ านวน ๑๒ สาขา เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
อุตสาหกรรมไบโอ อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ท่องเที่ยวมูลค่าสูง อุตสาหกรรมการศึกษา 
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เป็นต้น 

- ประเด็นแผนการตรวจโรงงานทั่วประเทศ แบ่งออกเป็นการตรวจของส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด มีแผนการตรวจประมาณ ๔๐,๐๐๐ โรงงาน ปัจจุบันด าเนินการตรวจแล้ว ร้อยละ ๗๕ และมี
การยุติเรื่องร้องเรียนแล้ว ประมาณร้อยละ ๖๐ ส าหรับการตรวจของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
มีแอปพลิเคชั่นในการตรวจโรงงาน ที่ช่วยให้วิศวกรตรวจโรงงานได้เข้าถึงการตรวจโรงงานได้มากขึ้น 

- ประเด็น BCG ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมีโครงการเตรียมความพร้อม
ผู้ประกอบการ เข้าสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ซึ่งมีการด าเนินโครงการทั้งในส่วนของ
ผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยรอบโรงงาน โดยมีกระบวนการในการสร้างความตระหนักรู้
และร่วมกับชุมชนในการจัดเก็บผลผลิต  
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- การด าเนินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ หน่วยงานมีแนวทางการด าเนินการดังนี้ 
๑. ลดการดูดซับและการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และภาคการเกษตร 
๒. การยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานการปลดปล่อย 
๓. การใช้พลังงานหมุนเวียน  
๔. การท า Productivity ด้านพลังงานในอาคารโรงงาน 
๕. การจัดการสารเคมี 
๖. การส่งเสริมปรับเปลี่ยนมาตรฐานยานยนต์ 
๗. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ของเสีย วัตถุดิบ 
๘. การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีการใช้คาร์บอนลดลง 

- ประเด็น Soft Power มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการผลักดันตลาด ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์ 
ในเชิงพ้ืนที่ต้องเป็นตวัน า โดยการพัฒนาคนให้เป็นผู้ประกอบการ มีกระบวนการในการให้ค าปรึกษาเชิง
ลึก ท าให้คนมีองค์ความรู้ด้านธุรกิจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์มีอัตลักษณ์ในเชิงพ้ืนที่  
และกระจายเข้าสู่ตลาด 

- กองทุน SME ตามแนวประชารัฐ อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งมีวงเงิน
จ านวน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท หน่วยงานได้อนุมัติสินเชื่อกองทุนให้แก่ผู้ประกอบการไปแล้ว ประมาณ 
๑๔,๐๐๐ ราย ทั้งนี้ เงื่อนไขในการให้สินเชื่อของกองทุน คือ หากหน่วยงานจะส่งเสริมผู้ประกอบการ
รายใดในการให้สินเชื่อ ผู้ประกอบการรายนั้นจะต้องได้รับการส่งเสริมภายใต้กระบวนการของกรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือสถาบันเครือข่ายที่กระทรวงอุตสาหกรรมมีเครือข่ายอยู่ 

- ประเด็นอุตสาหกรรม ๕.๐ มีความแตกต่างจากอุตสาหกรรม ๔.๐ คือ อุตสาหกรรม ๔.๐  
เป็นอุตสาหกรรมที่มีการเน้นเทคโนโลยี ดังนั้น อาจมีความยืดหยุ่นไม่เพียงพอในการให้บุคคลเข้าไป
ท างานร่วมกับเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ๕.๐ จึงเน้นที่การให้บุคคลท างานร่วมกับเทคโนโลยี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
กับความเหมาะสมของแต่ละประเภทของอุตสาหกรรม 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- หน่วยงานควรบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงแรงงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  

เพื่อด าเนินการตามนโยบายในการพัฒนาฝีมือแรงงานกรณีที่โรงงานได้รับผลกระทบจากการใช้ยานยนต์
ไฟฟ้า EV ในปัจจุบัน 

- กรณีอุตสาหกรรม ๕.๐ หน่วยงานควรมุ่งเน้นไปในเรือ่งความเป็นอยู่ของคนท างาน ว่าควรเป็น
ศูนย์กลางของนิยาม อุตสาหกรรม ๕.๐ ที่ต้องเน้นในเรื่อง Reskill ว่าจะไปท างานร่วมกับ AI อย่างไร 
หากใช้นิยามสากลจะเห็นถึงการใช้คน กับ AI เข้าไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ และปัจจัยทางสภาพแวดล้อม
เข้ามา ซึ่งจะท าให้เป็นไปในทิศทางนั้นมากกว่าที่จะเป็นไปในทิศทางของอุตสาหกรรมเกษตร 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอสถิติเรื่องร้องเรียนในการตรวจโรงงานย้อนหลังสามปี มีการด าเนินการตรวจโรงงาน

จ านวนเท่าใด มีเรื่องร้องเรียนที่ด าเนินการยุติแล้วทั้งหมดเท่าใด 
๒. ขอข้อมูลร่างพระราชบัญญัติการรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและเคลื่อนย้าย  

สารมลพิษ หรือกฎหมาย PRTR ฉบับล่าสุด 
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๓. ขอรายละเอียดความคืบหน้าในการด าเนินการถ่ายโอนภารกิจให้กับส่วนท้องถิ่น 
ตามแผนการกระจายอ านาจฉบับที่ ๒ และขอทราบปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ 

- นายทรงยศ  รามสูต กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดแนวทางการจัดเก็บค่าปรับโรงงานที่ปิดตัวและทิ้งปัญหา ท าให้หน่วยงาน 

ของรัฐต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาอย่างไร 
๒. ขอรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานด าเนินของหน่วยงานว่ามีแนวทางที่จะจัดตั้งกองทุน 

เพื่อมาเยียวยาปัญหาที่เกิดจากโรงงานที่ปิดตัวและทิ้งปัญหาหรือไม่ อย่างไร  
๓. ข้อมูลบริษัทที่มีการประกอบกิจการอุตสาหกรรม ที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านมลภาวะและมีการ

ปิดตัวลง โดยยังมิได้ด าเนินการแก้ไขปัญหา ย้อนหลัง ๓ ปี  
๔. เอกสารร่างกฎหมาย เกี่ยวกับการตั้งกองทุนเพ่ือเยียวยาผลกระทบที่เกิดจากการประกอบ

กิจการอุตสาหกรรม 

รองศาสตราจารย์วีระยุทธ  กาญจน์ชูฉัตร กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอให้หน่วยงานชี้แจงว่า อุตสาหกรรม ๔.๐ ที่ผ่านมา หน่วยงานมีการประเมินหรือไม่ว่า

ประสบความส าเร็จอย่างไร และจุดที่สามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายหรือจุดอ่อนเป็นอย่างไร 
๒. กองทุนพัฒนา SME ตามแนวทางประชารัฐ มีระยะเวลาในการด าเนินการถึงเมื่อใด  

และเป้าหมายมีความแตกต่างจากกองทุนที่ให้ความช่วยเหลือ SME จากธนาคารอื่น ๆ ของรัฐอย่างไร 
รวมทั้ง มีการประเมินผลกองทุนหรือไม่ อย่างไร 

  
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   ๑๔๖,๐๒๗,๕๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- โครงการจัดท าข้อมูลและเตือนภัย ขอให้หน่วยงานชี้แจงความส าเร็จที่ผ่านมาเป็นอย่างไร  

ในประเด็นการเตือนภัย มีการเตือนไปยังที่ใดบ้าง เตือนภัยในกรณีใด และเป้าหมายที่ เพ่ิมขึ้น  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นอย่างไร 

- โครงการพัฒนาและใช้นวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าทิ้งในเขตพ้ืนที่อ่อนไหวสูง (เอกสารงบประมาณ หน้า ๗๓) ขอให้ชี้แจงว่า 
พ้ืนที่อ่อนไหวสูงเป็นพื้นที่เป้าหมายใด และในการคัดเลือกพื้นที่มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณี MPI เป็นการค านวณตัวหน่วยตัวผลิต ปัจจุบันหน่วยงานใช้ปีฐาน ๒๕๖๔ คิดที่ 

ร้อยละ ๑๐๐ หากในปีนี้ผลิตจ านวนหน่วยผลิตเท่าไร ต้องบวกลบเป็นร้อยละ ซึ่งวิธีค านวณโครงสร้าง
อุตสาหกรรมจากการส ามะโนอุตสาหกรรมโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ ที่เป็นการดูอุตสาหกรรมทั้งหมด
ในประเทศไทยว่ามีมูลค่ามวลรวม GDP เท่าไร และเลือกออกมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง ขณะนี้หน่วยงาน
เลือกกลุ่มตัวอย่างอยู่ที่ ๗๕ กลุ่มตัวอย่าง มี ๒๘๕ ผลิตภัณฑ์ จ านวนสถานประกอบการที่เก็บข้อมูล
โดยตรงจากผู้ประกอบการ จ านวน ๔,๒๐๐ กิจการ คิดเป็นมูลค่าประมาณร้อยละ ๗๐ ของมูลค่า GDP 
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อุตสาหกรรม ฉะนั้น MPI จะเก็บจ านวนหน่วยผลิตแต่ละเดือน และมีการค านวณ MPI ทุกเดือน  
รอบไตรมาส และรอบปี  

- กรณี CAP-U เป็นอัตราการใช้ก าลังการผลิตจริงเปรียบเทียบกับก าลังการผลิตที่มีอยู่ ปัจจุบัน 
จากก าลังการผลิตรวม ร้อยละ ๑๐๐ ใช้อยู่ที่ประมาณ ร้อยละ ๕๙ ซึ่งการค านวณดังกล่าวจะค านวณ
เป็นรายรอบเดือน รายรอบไตรมาส และรายปี ส่วนรายละเอียดวิธีการค านวณต่าง ๆ ขออนุญาตจัดส่ง 
เป็นเอกสาร 

- กรณีรายละเอียดการจัดท าฐานข้อมูลเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จ านวน ๖๔ ล้านบาท 
ประกอบด้วย ๕ กลุ่มกิจกรรม ๑. กิจกรรม Intelligence Unit หน่วยงานท ากับอุตสาหกรรม 
ทั้งหมด ๑๗ สาขา ที่เป็นการให้ข้อมูลเชิงลึกของแต่ละอุตสาหกรรมรายสาขา จ านวน ๒๐ ล้านบาท  
๒. การจัดท าแพลตฟอร์มรายงานข้อมูลกลาง ที่หน่วยงานได้รับมอบหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรม  
ให้ท าในเรื่อง I Single Form เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์กรอกข้อมูล 
การประกอบกิจการโรงงานผ่านระบบ จ านวน ๒๓ ล้านบาท ซึ่งเป็นระยะสุดท้ายของการพัฒนาระบบ
ข้อมูลกลาง ๓. ระบบวิเคราะห์ข้อมูลผู้ประกอบการ เมื่อมีการจัดเก็บข้อมูลมาแล้วต้องน ามาวิเคราะห์
และประเมินผลของข้อมูล จ านวน ๑๐ ล้านบาท ๔. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือทดแทนของเดิม  
จ านวน ๑.๑ ล้านบาท ๕. ระบบจัดเก็บข้อมูลส ารอง เนื่องจากหน่วยงานมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาก 
จึงจ าเป็นต้องมีระบบจัดเก็บข้อมูลส ารอง ปัจจุบันระบบจัดเก็บข้อมูลส ารองใช้มาเป็นระยะเวลา ๑๐ ปี 
เทคโนโลยีค่อนข้างเก่า จึงขอปรับเปลี่ยน จ านวน ๑๐ ล้านบาท ขออนุญาตจัดส่งรายละเอียด 
เป็นเอกสาร 

- กรณีเรื่องฮาลาล เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารที่มีความพิเศษเฉพาะ ท าให้ปี พ.ศ. ๒๕๖๘  
พ้ืนที่ที่หน่วยงานด าเนินการจะเน้นในพ้ืนที่  ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยค านึงถึงความเชื่อมั่น 
ในการผลิตที่จะต้องส่งออกไปในกลุ่มประเทศมุสลิม นอกจากนี้ หน่วยงานยังพิจารณาถึงความเหมาะสม
ในการตั้งนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล ที่มีพ้ืนที่เป้าหมาย ๔ เป้าหมาย คือ จังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้และการคัดเลือก
นิคมอุสาหกรรม 

- กรณีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖  
ขออนุญาตจัดส่งรายละเอียดเป็นเอกสาร 

- กรณีเรื่อง SEC เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ภาคใต้ โดยมีอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ประกอบด้วย อุตสาหกรรมฮาลาล อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมตลอด Supply Chain ในพ้ืนที่ภาคใต้ อุตสาหกรรมยาและสมุนไพร อุตสาหกรรม 
โลจิสติกส์ 

- กรณีการชี้น าเตือนภัยในปัจจุบันมีหลายด้าน ด้านที่  ๑ ด้านสถานการณ์อุตสาหกรรม  
ด้านที่ ๒ คู่ค้าของไทยที่เป็นคู่ค้าที่ส าคัญอยู่ในแต่ละประเทศ ว่ามีสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นอย่างไร 
มีการชะลอตัวในการสั่ งซื้อหรือไม่  เพ่ือให้ผู้ประกอบการไทยได้ทราบล่วงหน้า ๑ - ๓ เดือน  
เช่น สีแดงเป็นประเทศที่มีสงคราม มีการชะลอตัวทางด้านเศรษฐกิจที่รุนแรง สีเหลืองเป็นการเฝ้าระวัง  
สีเขียวเป็นค้าปกติ การเตือนภัยรวมถึงการเจรจาการค้าต่าง ๆ เรื่องของกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
กับภาษีต่าง ๆ  
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๑๓ 
 

- กรณีการพัฒนาแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทั้ งอุตสาหกรรมยานยนต์อยู่ภายใต้
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต หน่วยงานต้องดูเป้าหมายหลัก  
ของประเทศว่าอุตสาหกรรมยานยนต์จะพัฒนาไปอย่างไร พร้อมทั้งมีการพิจารณาโครงการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งงบประมาณเข้ามา
หน่วยงานต้องพิจารณาว่าสอดคล้องกับตัวเป้าหมายหลักของ EV หรือไม่  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดวิธีการวัด MPI และ CAP-U 
๒. ขอรายละเอียดข้อมูลอุตสาหกรรม  ที่มาของข้อมูล ข้อมูลที่หน่วยงานมีและข้อมูลที่

หน่วยงานต้องการเพ่ิมเติม 
๓. ขอบันทึกการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗  
๔. ขอรายละเอียดและสาเหตเุกีย่วกับน้ ามันเอทานอลในประเทศไทย ท่ีมีราคาแพงกว่าประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

- นายเอกราช  อุดมอ านวย กรรมาธิการ ขอรายละเอียดของโครงการการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรม 

- นายสหัสวัต  คุ้มคง กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้  
๑. ขอรายละเอียดการจัดท าแผนบูรณาการระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวกับ เรื่อง การพัฒนา

แรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรม  
๒. ขอรายละเอียดการจัดท าแผนการสนับสนุนอุตสาหกรรมสิ่งทอทั้งหมด 

- รองศาสตราจารย์วีระยุทธ  กาญจน์ชูฉัตร กรรมาธิการ ขอให้หน่วยงานชี้แจงความส าเร็จ  
ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ในประเด็นการเตือนภัย มีการเตือนไปยังที่ ใดบ้าง เตือนภัยในกรณี ใด  
และเป้าหมายที่เพ่ิมขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นอย่างไร 

 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม    ๓๑๗,๕๒๔,๓๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- กรณีอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า EV ท าให้เกิดผลกระทบมลพิษทางน้ า ขอทราบแผน 

การรับมือกับมลพิษทางน้ า 
- ขอทราบแผนในการจัดการกับปัญหาเรื่องกากอุตสาหกรรมและการตรวจก ากับโรงงาน  

เป็นอย่างไร 
- ขอทราบรายละเอียดการโครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมด้วยกลไกการมีส่วนร่วมจะมีแนวทาง

บริหารความขัดแย้งของโรงงานอย่างไร และการส่งเสริมความรู้เพื่อก าจัดความขัดแย้ง ขอสอบถามว่า
เครือข่ายในการเฝ้าระวังเป็นเครือข่ายใด อย่างไร ใช้วิธีการใดในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทความขัดแย้ง 
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๑๔ 
 

- ในโครงการตรวจวิเคราะห์เหตุเดือดร้อนในชุมชน ขอทราบรายละเอียดการระงับเหตุ  
การวิเคราะห์สารพิษ มลพิษต่าง ๆ และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ 

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการจัดการกิจการหรือโรงงานผสมคอนกรีต (Plant ปูน)  
ในกรุงเทพมหานครอย่างไร เนื่องจากการด าเนินกิจการของโรงงานผสมคอนกรีต (Plant ปูน) ที่มีอยู่ 
ในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

- ขอทราบปัญหาเกี่ยวกับภารกิจถ่ายโอนตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  

- โครงการขับเคลื่อนมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม ขอให้หน่วยงานชี้แจง
ว่าแผนของหน่วยงานได้มีการบูรณาการร่วมกับกรมอื่น ๆ ในกระทรวงพลังงานและกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่างไร 

- ฮีทปั๊ม (Heat Pump) หากมีการเปลี่ยนในภาคอุตสาหกรรมจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในภาคอุตสาหกรรมได้มาก สอบถามว่าแนวทางในอนาคตที่ภาคอุตสาหกรรมจะเปลี่ยนมาใช้  
ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เป็นอย่างไร 

- ปัจจุบันมีโรงงานใดใช้เทคโนโลยีฮีทปั๊ม (Heat Pump) เป็นจ านวนเท่าใด 
- อุปสรรคใดที่ท าให้ไม่มีการใช้ฮีทปั๊ม (Heat Pump) อย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรมของ

ประเทศไทย 
- เป้าหมายการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว หน่วยงานเคยมีการส ารวจจ านวนผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมหรอืไมว่่ามีความต้องการในการใช้ไฟฟ้าตามแนวทางอุตสาหกรรมสีเขียวเท่าใด โดยหากยัง
ไม่มีการส ารวจ ขอให้ชี้แจงว่ามีแผนในการส ารวจสถิติดังกล่าวในอนาคตหรือไม่ 

- การตรวจวิเคราะห์โรงงานที่ก่อเหตุเดือนร้อนต่อชุมชนและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
ขอให้หน่วยงานชี้แจงว่า มีแนวทางการด าเนินการตรวจวิเคราะห์อย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีประเด็นข้อซักถามและการขอเอกสารของคณะกรรมาธิการ หน่วยงานขออนุญาตจัดส่ง

รายละเอียดประเด็นต่าง ๆ เป็นเอกสารให้กับคณะกรรมาธิการ 
- ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ แบ่งออกเป็น  

๓ จ าพวก จ าพวกที่  ๑ และจ าพวกที่  ๒ มีจ านวน ๓ ,๐๐๐ โรงงาน หน่วยงานได้มีการถ่ายโอน 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้กับกรุงเทพมหานครและเทศบาลประมาณ ๑,๘๐๐ โรงงาน ส่วนที่ยังไม่ได้มีการ
ถ่ายโอนและคงค้างไปที่องค์การบริหารส่วนต าบลที่ยังไม่พร้อมที่จะรับโอนประมาณ ๑,๒๕๐ โรงงาน  

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรณีปัญหาเรื่องน้ าและสารเคมีต่าง ๆ ในอนาคตหน่วยงานควรมีการผลักดันแผนการรีไซเคิล 

(Recycle) ในนิคมอุตสาหกรรมหรือในภาคอุตสาหกรรม เพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการ 
ใช้น้ าและมลพิษทางน้ า 

 
 
 
 

สร
ุปผ

ลก
าร

ปร
ะช

ุมน
ี้คณ

ะก
รร

มา
ธิก

าร
ยัง

ไม
่ได

้รับ
รอ

ง

ผู้ใ
ดน

ำไป
ใช

้ ห
าก

เกิด
คว

าม
เสีย

หา
ยใ

ด ๆ
 ผู้น

ั้นต
้อง

รับ
ผิด

ชอ
บเ

อง



๑๕ 
 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอสถิติเรื่องร้องเรียนในการตรวจโรงงานย้อนหลัง ๓ ปี 

มีการด าเนินการตรวจโรงงานจ านวนเท่าใด มีเรื่องร้องเรียนที่ด าเนินการยุติแล้วทั้งหมดเท่าใด 

- นายสหัสวัต  คุ้มคง กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ปิดโรงงานทั้งหมด โดยแบ่งรายละเอียด

ออกเป็นแต่ละประเภทของอุตสาหกรรม  
๒. ขอรายละเอียดอุตสาหกรรมที่เปิดใหม่ทั้งหมดในช่วง ๔ ปี ย้อนหลัง โดยแบ่งรายละเอียด

ออกเป็นแต่ละประเภทของอุตสาหกรรม 
๓. ขอรายละเอียดแผนการจัดการเรื่องสารเคมีและกากอุตสาหกรรมว่าแผนการแก้ไขปัญหา

เหล่านี้อย่างไร 

- นายศุภโชติ  ไชยสัจ กรรมาธิการ ขอเอกสารดังนี้ 
๑. โครงการขับเคลื่อนมาตรการการลดกา๊ซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม ขอให้หน่วยงานชี้แจง

ว่าแผนของหน่วยงานได้มีการบูรณาการร่วมกับกรมอื่น ๆ ในกระทรวงพลังงานและกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่างไร 

๒. ฮีทปั๊ม (Heat Pump) หากมีการเปลี่ยนในภาคอุตสาหกรรมจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในภาคอุตสาหกรรมได้มาก สอบถามว่าแนวทางในอนาคตที่ภาคอุตสาหกรรมจะเปลี่ยนมาใช้  
ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เป็นอย่างไร 

๓. ปัจจุบันมีโรงงานใดใช้เทคโนโลยีฮีทปั๊ม (Heat Pump) เป็นจ านวนเท่าใด 
๔. อุปสรรคใดที่ท าให้ไม่มีการใช้ฮีทปั๊ม (Heat Pump) อย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม 

ของประเทศไทย 

๕. เป้าหมายการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว หน่วยงานเคยมีการส ารวจจ านวนผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมหรือไม่ว่ามีความต้องการในการใช้ไฟฟ้าตามแนวทางอุตสาหกรรมสีเขียวเท่าใด โดยหาก  
ยังไม่มีการส ารวจ ขอให้ชี้แจงว่ามีแผนในการส ารวจสถิติดังกล่าวในอนาคตหรือไม่ 

 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    ๑,๓๕๗,๔๖๖,๘๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมแฟชั่น มีการบูรณาการ

ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์หรือไม่ อย่างไร 
-  ขอทราบว่าในโครงการ “๑ หมู่บ้าน ๑ เชฟอาหารไทย” เงินอุดหนุนเฉพาะ ๔๖๘ ล้านบาท 

เป็นเงินอุดหนุนให้กับหน่วยงานใด 
- โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ เชื่อมโยง Soft Power  

เสริมความรู้แนวโน้มตลาด ขอให้หน่วยงานชี้แจงความหมายของ Soft Power ในการด าเนินโครงการ
ดังกล่าว ว่าเป็นอย่างไร เพื่อให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 
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๑๖ 
 

- ขอให้หน่วยงานชี้แจงว่า Market Trend ของสินค้าชุมชนในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
- ในอนาคตที่มีการใช้งานรถยนตไ์ฟฟ้าเพิ่มมากขึน้ หน่วยงานมีการเตรียมการส าหรับผลกระทบ

ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าอย่างไร 
- งบประมาณที่หน่วยงานได้รับส่วนใหญ่เป็นการอุดหนุนสถาบันอาหาร ใช่หรือไม่ หากเป็น

เช่นนั้นเห็นว่าหน่วยงานควรตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน แตกต่างจากหน่วยงานอื่น ๆ เพ่ือมุ่งเน้นไปที่สถาบัน
อาหารเป็นหลัก 

- งบประมาณเงินอุดหนุน จ านวน ๗๐ ล้านบาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าแฟชั่นจากทุนทางวัฒนธรรมไทยสู่สากล รวมทั้งค่าใช้จ่าย ในการเชื่อมโยง 
และแลกเปลี่ยนองคค์วามรูด้้านแฟชั่นและหตัถกรรมสิ่งทอระหว่างประเทศ สอบถามว่าเป็นงบประมาณ
ที่มีการอุดหนุนให้แก่หน่วยงานใด 

- หน่วยงานมีแนวทางการแก้ไขปัญหาการแข่งขันของตลาดสินค้าจากประเทศจีนอย่างไร 
- โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ เชฟอาหารไทย เป็นโครงการเดียวกันกับโครงการลักษณะดังกล่าว 

ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) หรือไม่ และมีหน่วยงานใดบ้าง  
ที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

- หน่วยงานมีการส่งเสริมแฟชั่นผ่านสถาบันสิ่งทอ ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
มีการด าเนินงานในด้านการส่งเสริมแฟชั่นเช่นเดียวกัน ขอให้ชี้แจงว่า หน่วยงานมีการแบ่งภารกิจหน้าที่
อย่างไร 

- ตัวชี้วัดโครงการ Soft Power ด้านอาหาร ที่มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย โครงการ ๑ หมู่บ้าน 
๑ เชฟอาหารไทย จ านวน ๑๗,๐๐๐ คน แต่ตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการมีการก าหนดว่า ผู้เข้าร่วม
โครงการที่จะเขา้ไปเป็นบุคลากรดา้นอาหาร จ านวน ๑๒,๐๐๐ คน แสดงว่าหน่วยงานมกีารประเมินแล้ว
ว่ากลุ่มเป้าหมายจ านวน ๕,๐๐๐ คน จะไม่ได้เข้าไปเป็นบุคลากรด้านอาหาร ใช่หรือไม่  

- โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ เชฟอาหารไทย ที่มีการด าเนินการไปแล้วในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการเท่าใด 

- โครงการ Soft Power ด้านแฟชั่น สอบถามว่า ผลที่จะเกิดขึ้นหลังการส่งเสริมผู้ประกอบการ
ด้านแฟชั่น ๑๐๐ กิจการ หน่วยงานมีการติดตามประเมินผลอย่างไร และมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
ผู้ประกอบการด้านแฟชั่นอย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีประเด็นข้อซักถามและการขอเอกสารของคณะกรรมาธิการ หน่วยงานขออนุญาตจัดส่ง

รายละเอียดประเด็นต่าง ๆ เป็นเอกสารให้กับคณะกรรมาธิการ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- หากงบประมาณที่หน่วยงานได้รับส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ส าหรับการอุดหนุนสถาบันอาหาร  

เห็นว่าหน่วยงานควรตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน เพ่ือมุ่งเน้นไปที่สถาบันอาหารเป็นหลักและสอดคล้องกับการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
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๑๗ 
 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้  
๑. ขอข้อมูลความแตกตา่งเกี่ยวกับ Service Provider กับ Business Development Service 

Providers และข้อมูลจ านวนสามปีย้อนหลัง 
๒. ขอข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาและการวัดผลของผลิตภัณฑ์ ขอข้อมูลย้อนหลังสามปี 
๓. ขอรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (Service Provider - SP) และ

หน่วยงานให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (Business Development Service Provider: BDSP)  
๔. ขอรายละเอียดเกี่ยวกับแฟชั่นที่ถูกผสมผสานกับไลฟ์สไตล์แห่งยานยนต์สมัยใหม่ 
๕. ขอรายละเอียดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมชีวภาพ วัสดุชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ที่มีการก าหนด

เป้าหมายกี่ผลิตภัณฑ์ 

- นายวิจักขณ์ฤทธิ์  จิวจินดา กรรมาธิการ ขอเอกสารโครงการ Soft Power ด้านแฟชั่น  
ในประเด็นผลที่จะเกิดขึ้นหลังการส่งเสริมผู้ประกอบการด้านแฟชั่น ๑๐๐ กิจการ หน่วยงานมีการ
ติดตามประเมินผลอย่างไร และหน่วยงานมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ประกอบการด้านแฟชั่น  
๑๐๐ กิจการ อย่างไร 

 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  ๑๙๕,๕๗๑,๓๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ในประเด็นต่าง ๆ  

ดังน้ี 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบการแบ่งหน้าที่ระหว่างหน่วยงานในการด าเนินการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 
- ขอให้ชี้แจงความคืบหน้าการด าเนินโครงการเหมืองแร่โปแตซในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และมีมาตรการในการควบคุมเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร 
- ข้อมูลตัวชี้วัดอัตราขยะและของเสียจากอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่มีการจัดการและน ากลับมา

ใช้ให้เกิดประโยชน์เพ่ิมมากขึ้น ได้ก าหนดค่าเป้าหมายร้อยละ ๒ สอบถามว่าปัจจุบันมีแนวทางการ
จัดการขยะและของเสียจากอุตสาหกรรมอย่างไร 

- ข้อมูลรายงานการเงิน ส าหรับสิ้นปีงบประมาณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ หมายเหตุที่ ๒๗ 
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้อง มีความคืบหน้าเป็นอย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีประเด็นข้อซักถามและการขอเอกสารของคณะกรรมาธิการ หน่วยงานขออนุญาตจัดส่ง

รายละเอียดประเด็นต่าง ๆ เป็นเอกสารให้กับคณะกรรมาธิการ 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดความคืบหน้ากระบวนการอนุญาโตตุลาการคดีเหมืองทองอัครา และใน

ระยะเวลาสามปีหน่วยงานให้สิทธิประโยชน์เหมืองทองอัคราอย่างไร 

สร
ุปผ

ลก
าร

ปร
ะช

ุมน
ี้คณ

ะก
รร

มา
ธิก

าร
ยัง

ไม
่ได

้รับ
รอ

ง

ผู้ใ
ดน

ำไป
ใช

้ ห
าก

เกิด
คว

าม
เสีย

หา
ยใ

ด ๆ
 ผู้น

ั้นต
้อง

รับ
ผิด

ชอ
บเ

อง



๑๘ 
 

๒. กรณีข้อมูลแร่ที่อยู่ที่กรมทรัพยากรธรณีและกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  ขอทราบว่าหน่วยงาน 
มีการแบ่งการจัดเก็บข้อมูลกันอย่างไร  

 
ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย  ๒๙๙,๙๗๔,๙๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายในประเด็นต่าง ๆ  

ดังน้ี 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบข้อมูลการศึกษาการปลูกอ้อยช่วยลดคาร์บอนเท่าใด และขอทราบว่าน้ ามันเอทานอล 

Net คาร์บอนเป็นบวกหรือลบ 
- ขอทราบแผนการแก้ไขปัญหาการเผาอ้อย ได้มีการพิจารณาแนวทางของประเทศบราซิล

หรือไม่ อย่างไร และในอนาคตมีนโยบายในการผลักดันการแก้ปัญหาการเผาอ้อยในระดับภูมิภาค
หรือไม่ อย่างไร 

- กรณีมีการเผาอ้อย ตัดอ้อยในพ้ืนที่หมู่บ้านที่มีระยะทางห่างกันสิบกิโลเมตร ขอทราบว่า
หน่วยงานมีมาตรการด าเนินการอย่างไรเพ่ือให้มีการตัดอ้อยสดมากขึ้น และแสดงความคิดเห็นว่า 
รถตัดอ้อยควรมีการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้น 

- ขอทราบแนวทางการควบคุมของหน่วยงานกรณีนโยบายอุตสาหกรรมน้ าตาลทราย 
ในประเทศอินเดียที่มีการควบคุมการส่งออก 

- พระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย ที่มีการแก้ไขในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เห็นว่ามีบางรายการ 
ที่ยังมิได้มีการน ามาคิดเป็นราคาอ้อย 

- ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย  
ที่มีปัญหาการจดทะเบียน การยุบ และการเลิก หน่วยงานควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ในระเบียบดังกล่าว  

- ปัจจุบันที่รัฐบาลมีการออกมาตรการการค้าระหว่างประเทศ โดยใช้มาตรการควบคุมการ
ส่งออกน้ าตาลของประเทศอินเดีย เนื่องจากอินเดียซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ าตาลรายใหญ่ของโลก ประสบปัญหา
ภัยแล้งและท าให้ไม่สามารถผลิตน้ าตาลได้ตามจ านวนที่ต้องการ ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตน้ าตาล  
ในตลาดโลกลดลง สอบถามว่า หน่วยงานมีมาตรการอย่างไรในการส่งเสรมิการผลิตน้ าตาลในประเทศไทย
ให้มีความมั่นคงและท าให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้นอย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีประเด็นข้อซักถามและการขอเอกสารของคณะกรรมาธิการ หน่วยงานขออนุญาตจัดส่ง

รายละเอียดประเด็นต่าง ๆ เป็นเอกสารให้กับคณะกรรมาธิการ 
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๑๙ 
 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ๒๔๕,๐๕๙,๒๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในประเด็นต่าง ๆ  
ดังน้ี 

ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนมีสิทธิประโยชน์และการจูงใจในการขอรับอย่างไร 
- หน่วยงานสามารถเอาผิดกับแพลตฟอร์ม E – Commerce สินค้าที่ไม่ได้วางประกาศขาย 

ได้หรือไม่ 
- ในการตรวจจับสินคา้ดอ้ยคุณภาพ การขายผลิตภัณฑ์ราคาถูก แสดงความคิดเห็นว่าหน่วยงาน

ได้ด าเนินการตรวจจับน้อยเกินไปเนื่องจากปัจจุบันประชาชนได้รับผลกระทบจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
จ านวนมาก หน่วยงานจะมีมาตรการด าเนินการอย่างไร 

- ประเด็นการกวาดล้างสินค้าด้อยคุณภาพ ขอให้ชี้แจงว่ามีช่องทางใดบ้างที่จะน าไปสู่การจับกุม
ผู้กระท าความผิด และในอนาคตมีการวางแผนในการด าเนินงานเชิงรุกหรือไม่ อย่างไร  

- การยกระดับมาตรฐาน BCG หน่วยงานสามารถออกเอกสารเพ่ือรับรองมาตรฐาน CBAM 
(Carbon Border Adjustment Mechanism: CBAM) ได้หรือไม่ 

- โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมยานยนตร์สมัยใหม่ ภายใต้แผน
บูรณาการการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริหารแห่งอนาคต ขอให้ชี้แจงว่า เหตุใดการด าเนินโครงการ 
จึงไม่แล้วเสร็จตามแผนการด าเนินการที่ขอขยายระยะเวลา 

- ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ในโครงการส่งเสริมและพัฒนา
มาตรฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน หน่วยงานมีแผนการด าเนินการอย่างไร และมี
เป้าหมายเป็นชุมชนหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทใด รวมทั้งมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกอย่างไร 

- การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ านวน ๖ มาตรฐาน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย 
เป็นผู้ให้บริการ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร และหน่วยงานคุ้มครองพ้ืนที่ทางธรรมชาติ 
สอบถามว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ านวน ๖ มาตรฐาน ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดจ านวน
เท่าใด และเป็นมาตรฐานในรูปแบบของการบังคับ หรือเป็นค าแนะน า 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีประเด็นข้อซักถามและการขอเอกสารของคณะกรรมาธิการ หน่วยงานขออนุญาตจัดส่ง

รายละเอียดประเด็นต่าง ๆ เป็นเอกสารให้กับคณะกรรมาธิการ 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอทราบข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์สามปีย้อนหลัง มีจ านวนเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่างไร 
๒. ขอรายละเอียดของ ISO 37001 มาตรฐานระบบการจัดการการต่อต้านการติดสินบน  
๓. ขอรายละเอียดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก. S) หากเป็น

ความสมัครใจจะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างไร และหน่วยงานสามารถเอาผิดแพลตฟอร์มได้หรือไม่ 
อย่างไร 
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๒๐ 
 

- รองศาสตราจารย์วีระยุทธ  กาญจน์ชูฉัตร กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. การกวาดล้างสินค้าด้อยคุณภาพ ๑๙๑ กรณีมาจากช่องทางใดบ้าง เช่น ประชาชนร้องเรียน

มายังหน่วยงานโดยตรง ส่งต่อมาจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) หรืออื่น ๆ  
๒. หน่วยงานมีอ านาจหน้าที่ในการออกใบรับรองมาตรฐาน CBAM หรือไม่ มีแนวทาง 

และกฎระเบียบในการประเมินอย่างไร 

- นายวิจักขณ์ฤทธิ์  จิวจินดา กรรมาธิการ ขอเอกสารการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว จ านวน ๖ มาตรฐาน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ให้บริการ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม 
ร้านอาหาร และหน่วยงานคุ้มครองพ้ืนที่ทางธรรมชาติ สอบถามว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
จ านวน ๖ มาตรฐาน ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดจ านวนเท่าใด และเป็นมาตรฐานในรูปแบบของการ
บังคับ หรือเป็นค าแนะน า 
 
 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๕๐ นาฬิกา 
 

กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวสิามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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